

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp thống nhất nội dung thảo luận, thảo luận và chất vấn tại hội trường.

HĐND tỉnh khóa XVII; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ xem xét, thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng, vì vậy các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp trên cơ sở các quy định của pháp luật xem xét trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua báo cáo thẩm tra của các ban đề HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách đi vào cuộc sống và được triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh (Phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo này).

Tiếp đó, lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chủ yếu năm 2022. Báo cáo nhấn mạnh: Năm 2021, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu kép, kinh tế của tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh tăng 6,68% so với năm 2020. Tổng giá trị sản xuất tăng 9,77%. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định và đạt kết quả tích cực. Giá trị sản xuất khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14% so với năm 2020. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, có 17 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 4 sao. Công tác quy hoạch phát triển Khu kinh tế Thái Bình và xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được chỉ đạo triển khai tích cực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm lực, uy tín đầu tư vào tỉnh. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt, tỷ lệ giải ngân đạt khá, thuộc nhóm đầu trong cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 20.114,8 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2020. Công tác xúc tiến đầu tư tích cực được triển khai thực hiện, nhất là thu hút dự án FDI quy mô lớn vào Khu kinh tế và khu, cụm công nghiệp. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ và phù hợp với tình hình địa phương. Công tác cải cách hành chính được

quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nguyên nhân của hạn chế; trên cơ sở đánh giá, dự báo tình hình, những khó khăn, thuận lợi, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm mới "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả" song song với tiến trình thực hiện mọi nhiệm vụ trong điều kiện bình thường mới. Tiếp tục giữ vững thành quả phát triển đã đạt được trong thời gian qua; nhanh chóng khắc phục các hạn chế, tồn tại để đạt được kết quả cao hơn, hiệu quả hơn. Tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp giữ vững điều kiện an toàn và môi trường sản xuất ổn định, thuận lợi, bảo đảm lực lượng lao động nhằm tiếp tục có thêm nhiều đơn hàng. Chú trọng đẩy mạnh, lan tỏa những mô hình sản xuất nông nghiệp tốt, mới đã chứng minh được hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm thảo luận các giải pháp cụ thể nhằm chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu và mở rộng quy mô nền kinh tế, nắm bắt được cơ hội của làn sóng chuyển dịch đầu tư và các thời cơ, thuận lợi khác nhằm đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà theo các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra (Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo này).

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo: Tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022 tỉnh Thái Bình; UBND tỉnh báo cáo với HĐND tỉnh các đề xuất, dự án đầu tư công; phê duyệt kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình. UBND tỉnh báo cáo với HĐND tỉnh các đề xuất, dự án đầu tư công; phê duyệt kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình. UBND tỉnh báo cáo với HĐND tỉnh các đề xuất, dự án đầu tư công; phê duyệt kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình. UBND tỉnh báo cáo với HĐND tỉnh các đề xuất, dự án đầu tư công; phê duyệt kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình.

DÂN CHỦ, TRÁCH NHIỆM TRONG THẢO LUẬN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

trong cả nước, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Trên địa bàn tỉnh, mặc dù phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời của Tỉnh ủy, điều hành linh hoạt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ, các đoàn thể cùng với sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tỉnh Thái Bình của chúng ta đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vừa tích cực, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ, phù hợp với thực tiễn địa phương; tình hình dịch bệnh ở trong tỉnh được kiểm soát chặt chẽ trong một thời gian dài, tạo điều kiện quan trọng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của tỉnh cơ bản ổn định và đạt mức tăng trưởng khá, đạt 6,68%, cao hơn bình quân cả nước. Các ngành sản xuất, kinh doanh đã cơ bản thích nghi với trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực, nhất là thu hút các dự án FDI, dự án vào Khu kinh tế. Thu ngân sách nội địa đạt kết quả khá, tăng 37,4% so với dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 thuộc top đầu trong cả nước. Một số công trình trọng điểm, kết nối quan trọng được tập trung nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thành, tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo hướng thực chất, hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng lên. Các cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Về phát triển kinh tế - xã hội, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022 tỉnh Thái Bình; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Thái Bình năm 2022; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn 2022 - 2025; ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương... Đồng thời, để tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận về một số cơ chế, chính sách để thực hiện cả giai đoạn 2021 - 2025 như: cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai, mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp; cơ chế, chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đặc biệt, cũng trong kỳ họp này sẽ xem xét thông qua chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đối với trên địa bàn tỉnh Thái Bình; chế độ đãi ngộ đặc thù đối với các nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

HĐND tỉnh sẽ dành thời gian phù hợp tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét các báo cáo công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các báo cáo của UBND tỉnh về: kết quả và phương hướng, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021... Ngoài ra, nhiều báo cáo của các cơ quan đã được gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh để nghiên cứu, kết hợp thảo luận.

Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII được tiến hành trong 2,5 ngày với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc gia và đời sống nhân dân trong tỉnh. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung: - Nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các ngành chức năng; báo cáo giám sát chuyên đề và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh; đồng thời, xem xét, quyết định theo thẩm quyền các vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp đã được các đại biểu HĐND tỉnh nhất trí thông qua.

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, các đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (nhất là những nguyên nhân chủ quan) trong các ngành, lĩnh vực và các mặt công tác, từ đó đề xuất các giải pháp sát thực, khả thi để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Để góp phần vào thành công của kỳ họp, tôi trân trọng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp trên cơ sở các quy định của pháp luật xem xét trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua báo cáo thẩm tra của các ban đề HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách đi vào cuộc sống và được triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh (Phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo này).

Đặc biệt, cũng trong kỳ họp này sẽ xem xét thông qua chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai, mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp; cơ chế, chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Bình; chế độ đãi ngộ đặc thù đối với các nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình; đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương; ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình; ban hành Nghị quyết quy định chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình; phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình; phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022.

Buổi chiều, HĐND tỉnh nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tờ trình về chương trình công tác của Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh năm 2022; nghe báo cáo kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Chiều ngày 9/12, HĐND tỉnh tiếp tục chia tổ thảo luận các đại biểu, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Dự thảo luận tổ có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh, thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Tại các tổ, các đại biểu đánh giá cao nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và thống nhất với kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh thời gian qua, khẳng định là quyết liệt, kịp thời, hiệu quả song tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, vì vậy tỉnh cần rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó tiếp tục đề ra các giải pháp linh hoạt, sát thực tiễn để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong thời gian tới. Các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng...; vấn đề phát triển công nghiệp theo hướng ngành nghề công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, ít ô nhiễm môi trường; cải cách thủ tục hành chính,

tiếp tục thảo luận tổ, thảo luận và chất vấn tại hội trường sáng ngày 10/12.

Chiều ngày 9/12, HĐND tỉnh tiếp tục chia tổ thảo luận các đại biểu, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Dự thảo luận tổ có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh, thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với ý kiến thảo luận, ý kiến đóng góp của đại biểu vào các nội dung báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp, đồng thời bổ sung, đề nghị sửa đổi một số nội dung trong báo cáo cho sát, đúng thực tế. Đồng chí cũng cơ bản nhất trí với nội dung đăng ký thảo luận, chất vấn tại kỳ họp của các tổ đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, làm cơ sở để HĐND tỉnh quyết định các vấn đề tài chính ngân hàng, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao.